

WICE – ใต้เวลา “ตามน้ำ”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

เมื่อวาน นักคลื่นของตลาดกันไป เล่นเอาชะบางท่านถึงกับมีอาการ เมาคคลื่นกันไปเลยก็มี แต่ก็อย่าลืมนะครับ ที่ว่ากันเรื่องของคลื่นในวันวานนั้น เป็นเพียงคลื่นเล็กๆ หรือ คลื่นย่อยๆ หรือจะว่าไป เหมาะเอาว่าเป็น ฟองคลื่น ไปเลยก็ได้... และตามปกติแล้วนั้น สถาบัน หรือรายใหญ่ๆ แม้แต่พวกนักลงทุนต่างชาติ เขาไม่สนใจกันหรือครับฟองคลื่นเนี่ย เขาสนใจกันแต่ในคลื่นใหญ่ๆ เสียมากกว่านะ เรื่องของฟองคลื่น ก็ให้เป็นเรื่องของ รายย่อยๆ ที่เงินน้อยๆ หน่อย แล้วอยากเข้าตลาดในจังหวะที่ถูกจริงๆ หรืออาจจะไปเล่น Futures ในตัวดัชนีไหนเลยก็ได้ แบบเล่นสั้น ไม่เน้นค่าโต... แต่ก็ต้องเก่งมากๆ หน่อยละในเรื่องของการนับคลื่น อย่างเหนือเมฆ ก็นับไปตามความน่าจะเป็นเสียมากกว่า แถมวันวานหรือวันก่อน อาจจะต้องบอกเลยว่า ขอดูตลาด เพราะกำลังมองหาว่า คลื่น a ที่ลงมาจาก 1729 นั้น จะจบลงตรงไหน หากวันวานเกิดลงไปถึงระดับ พื้นที่ 1660-1650 ก่อนเลยนั้น อาจจะไม่จำเป็นต้องมี a b c เลยก็ได้นะ อาจจะเป็นขาลงจบเลย แล้วขึ้นในคลื่นใหม่... แต่พอดูจากคลื่นที่ผ่านมาแล้วนั้น อย่างที่บอก ถ้าเหนือเมฆ ลองเลือกเป็นแบบที่ว่า จบคลื่น 5 ที่ 1729 เพื่อเปิดคลื่น 3 แสดงว่า คลื่น 4 อาจจะต้อง ยื้อๆ ยักยักหน่อย แต่หากจะเป็น คลื่น 5 ที่ 1729 เพื่อจบ 1 การลงที่ผ่านมานั้นนั้น ถ้าเจอต่ำสุด อาจจะไม่ต้องยื้อ หรือยักยักให้เสียเวลานานก็ได้เนาะครับ แต่จะยื้อหรือยักยัก ผิดไหม ก็ไม่ผิดนะ ... คลื่น 2 ออกยังไปก็ได้ แต่คลื่น 4 จะขึ้นอยู่ที่คลื่น 2 ออกแบบไหน คลื่น 4 ก็ไปอีกทาง ดังนั้น ถ้าจะเอาตอนนี้ ก็ลองใช้ MA. เข้ามาช่วยสิ จะรู้

ดูตามเกม...

ถ้าว่ากันในวันนี้ ก็เป็นเรื่องของเกมซื้อตามน้ำแล้วละครับ ไม่รู้ว่าตามแล้วนั้น จะขึ้นหรือไม่ขึ้น ก็ต้องถือหุ้นไว้อยู่ดี... ส่วนใครที่ตักทางมาก่อนหน้านี้ ตามที่बाटาไปแล้ว ก็ถือต่อไปครับ

แนวรับ

: ... 4.50-4.40 ยังสะสมเก็บไว้ได้ ไม่ต่ำกว่า 4.30 ก็ยังอุ่นใจ

เป้าหมาย

: ... ตามรูปแบบราคา หรือ Price Pattern หวังที่ 5.0-5.2 ก่อน

Price Chart...(WICE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น WICE... เรียกว่า รูปแบบของเส้น MA. ใช้เป็นสัญญาณของแนวโน้มได้อย่างดี... และอีกทั้งการผ่านระดับแนวต้านสำคัญมาได้นั้น ก็จะเป็นสัญญาณดี หรือเราได้รูปแบบราคา ในแนวโน้มเชิงบวก หรือจะเป็นการยืนยันได้ว่า ขาลง ได้จบไปแล้วจริงๆ ก็ได้ เพราะนี่คือ รูปแบบราคาของการเปลี่ยนแนวโน้ม หรือ กลับตัว. จากที่ลงมาอย่างต่อเนื่อง ก็จะเริ่มเป็นขึ้น และอย่างที่ เคยกล่าวไว้ว่า เอาแค่เส้น SMA25days เพียงเส้นเดียว ก็พอวิเคราะห์ได้ไม่ยาก เพียงแต่ต้องรู้หลักการหน่อย อาจจะไม่ใช่ว่าราคาอยู่ต่ำกว่า หรือสูงกว่าเส้นเท่านั้น และทั้งหมดในเรื่องเทคนิคที่คอลัมน์นี้กล่าวมา ลองเอาไปใช้กับหุ้นตัวอื่นๆ ของท่านบ้างก็ได้เนาะครับ